



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยโรงเรียนบ้านปล่องเหล็กียม
เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านปล่องเหล็กียม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยโรงเรียนบ้านปล่องเหล็กียม มีความประสงค์จะประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหล็กียม จำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,240 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 95 วัน เป็นเงินจำนวน 2,356,000.- บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลางของงานจ้างเหมาในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,356,000.-บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นและหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยโรงเรียนบ้านปล่องเหล็กียม

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลการจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 ในเวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปล่องเหล็กียม

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลการจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่โรงเรียนบ้านปล่องเหล็กียม ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ.2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (034) 869481 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

(นายอุเทน เจียวท่าไม้)

รองผอ.สถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านปล่องเหล็กียม ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร